

Tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin

KỶ II: THÔNG TIN TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI "CON ĐAO 2 LƯỠI"

Bên cạnh những lợi ích tích cực, thì thông tin trên internet, MXH được ví như "con dao 2 lưỡi" chứa nhiều hiểm họa khó lường nếu người sử dụng không đúng mục đích và lợi dụng nó để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Lợi dụng internet để chống phá Đảng, Nhà nước ta

Tại hội nghị tọa đàm "Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng thông tin trên internet", đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận định: Các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng mạng internet để thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", chống phá Đảng, Nhà nước ta. Chúng sử dụng các thủ đoạn tinh vi như: núp dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền và lợi dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tham nhũng để lập ra các "hội", "nhóm" giả hiệu, mị dân và sử dụng mạng internet để lôi kéo người khác tham gia; đồng thời truyền bá những quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, khuếch trương những khó khăn, khuyết điểm, tổn thất nhằm mục đích gây rối, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh ở các địa phương, đơn vị; vu khống, xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu lãnh đạo các cấp trong tổ chức của Đảng, Nhà nước nhằm tạo sự hoài nghi, làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và điều hành của các cấp chính quyền. Chúng đẩy mạnh các hành động "xâm lăng văn hóa" thông qua các kênh chiếu phim, các chương trình ca nhạc, vui chơi giải trí để truyền bá lối sống ích kỷ, vụ lợi, xa hoa, trụy lạc, bạo lực... trái với thuần phong mỹ tục của văn hóa Việt Nam, nhằm lôi kéo, tha hóa (nhất là giới trẻ) xa rời lý tưởng xã hội chủ nghĩa, phai nhạt bản sắc văn hóa truyền thống... thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình".

Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu tán phát vào tỉnh những tài liệu chiến tranh tâm lý, thư ngỏ, mê tín dị đoan... tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình,



Học sinh, sinh viên ngày càng dành nhiều thời gian cho internet và mạng xã hội.

gây chia rẽ nội bộ, tâm lý hoang mang, hoài nghi, bất bình trong nhân dân. Tổ chức phản động Việt Tân tuyên truyền, vận động đối tượng chống đối chính trị tham gia tự ứng cử nhằm phá hoại bầu cử và khuếch trương thanh thế; tích cực phát triển "cơ sở nội địa", kích động tụ tập "biểu tình quy mô lớn". Các thế lực thù địch triệt để sử dụng internet lập các diễn đàn để tuyên truyền, xuyên tạc, hội luận và cả "đề cử", "bầu cử" qua mạng chọn các chức danh chủ chốt của các hội, nhóm; thường xuyên có quan hệ với đối tượng trong và ngoài nước để tuyên truyền về các quan điểm đa nguyên, đa đảng, tạo ra khuynh hướng dân chủ theo phương tây. Tổ chức phản động "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" sử dụng không gian mạng để mồi nui, phát triển lực lượng chủ yếu là thế hệ trẻ có nhận thức chính trị kém, chỉ đạo các hoạt động tán phát tài liệu chống phá Đảng, Nhà nước; đồng thời hướng dẫn chế tạo ra các loại phương tiện để tiến hành khủng bố, phá hoại. Trên địa bàn tỉnh, một số trí thức, văn nghệ sĩ do thiếu ý thức tổ chức, kỷ luật, không tuân thủ các quy định của cơ quan, đơn vị dẫn đến có hành vi động tay phát tham gia vào các diễn đàn "xã hội dân sự";

ủng hộ bản góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của nhóm "kiến nghị 72"; lập blog đăng tải, viết bài có nội dung chính trị phức tạp công khai bộc lộ hoài nghi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Tình hình an ninh mạng gần đây cũng diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều hoạt động tấn công vào hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chiếm quyền điều khiển để đánh cắp thông tin, tuyên truyền phá hoại tư tưởng. Điển hình là vào ngày 3/8/2016, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh bị một địa chỉ IP truy xuất bất thường với lưu lượng lớn, tuy chưa ghi nhận đánh cắp dữ liệu nhưng đã gây tác động nghiêm trọng.

Những hệ lụy

Theo đồng chí Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Mặt trái của internet và MXH ngày càng gia tăng và khó kiểm soát. Hệ lụy là lối sống ảo, nghiện internet, nghiện chơi game trực tuyến, bạo lực học đường gia tăng trong giới trẻ, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, cá biệt đem lại những suy nghĩ lệch lạc, không chỉ gây ra những hậu quả và hệ lụy khôn lường ngay với chính bản thân các em học sinh,

sinh viên, thanh niên mà còn ảnh hưởng đến gia đình và xã hội.

Một số cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia chia sẻ, bình luận những thông tin chưa biết rõ đúng, sai, thông tin chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; thậm chí còn có ý hoặc tùy tiện, thiếu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin và hình ảnh cho một số trang MXH, tạo dư luận trái chiều, gây ảnh hưởng đến tư tưởng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tới tư tưởng, đạo đức, lối sống và một số giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của tỉnh.

Tình trạng đăng tải bài viết với nội dung không đúng sự thật, suy diễn một chiều, không kiểm chứng liên quan đến hoạt động của cán bộ, cơ quan, doanh nghiệp, dự án đã gây dư luận xấu; thậm chí còn có một số đối tượng đăng các thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cán bộ, đảng viên. Điển hình là vào đầu tháng 5/2016, trong lúc dư luận xã hội đang xôn xao về hiện tượng cá thối thả miễn Trung thì trên website thaibinhplus.vn đăng tin, ảnh với nội dung cá chết tại biển cồn Vành (Tiền Hải), gây tâm

lý hoang mang trong nhân dân. Ngay lập tức, các đoàn công tác của tỉnh, huyện Tiền Hải phải trực tiếp xuống kiểm tra, kết quả cho thấy tại biển cồn Vành không hề xảy ra hiện tượng cá chết như thông tin trên website thaibinhplus.vn đưa. Xác định đây là vụ việc đưa tin bịa đặt gây thông tin nguy hiểm cho xã hội, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh điều tra phối hợp với các phòng, ban chức năng điều tra làm rõ đối tượng tung tin bịa đặt vụ việc trên là Bùi Đức Hải, sinh năm 1994, quê quán thôn Đào Đông, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ. Qua đấu tranh, Bùi Đức Hải khai nhận mình chính là chủ trang website thaibinhplus.vn và đưa những thông tin bịa đặt nêu trên chỉ nhằm mục đích thu hút người cập nhật vào trang web thaibinhplus.vn của mình.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Nếu thông tin bịa đặt về hiện tượng cá chết ở cồn Vành không được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời không chỉ gây hoang mang trong dư luận mà còn tác động xấu đến môi trường du lịch, hoạt động khai thác chế biến hải sản trên địa bàn tỉnh, mất an ninh trật tự ở địa phương. Trên MXH hàng ngày có rất nhiều thông tin không được kiểm chứng, không phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục; đặc biệt có nhiều thông tin sai trái, độc hại, tinh chất thù phạm, lừa đảo, xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chính những thông tin xấu, độc hại và không chính thống, thiếu chọn lọc, khó xác định nguồn gốc sẽ làm lung lay nhân tâm, gây mất đoàn kết, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta, đây chính là yếu tố các thế lực thù địch triệt để khai thác, lợi dụng, là nguyên nhân dẫn đến "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", làm phương hại đến an ninh quốc gia.

MXH cũng đã làm thay đổi xã hội, làm thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình, các thành viên ở gần nhau nhưng lại ít khi trò chuyện, trao đổi với nhau mà lại liên kết với xã hội, với thế giới bên ngoài thông qua mạng ảo và nó ảnh hưởng, tổn hại đến giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Những hạn chế này chính là thách thức đặt ra đòi hỏi cơ quan chức năng cần đưa ra giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng thông tin trên internet và MXH.

(còn nữa)

NGUYỄN HÌNH

Kiến Xương Phá dỡ đài liệt sĩ

Ngày 5/11, đơn vị thi công hạng mục cải tạo, nâng cấp khu vực hồ trước của Đền thờ liệt sĩ huyện Kiến Xương tổ chức đưa máy móc phá dỡ công trình đài liệt sĩ. Hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Đền thờ liệt sĩ huyện, chủ đầu tư là UBND huyện Kiến Xương.

Người dân tiếc nuối

Khi đài liệt sĩ và bức phù điêu với biểu tượng anh bộ đội cầm súng bị hạ giải, nhiều người dân huyện Kiến Xương ngỡ ngàng và băn khoăn. Dự luận có nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người đồng tình với việc phá bỏ cụm công trình này để quy hoạch lại cảnh quan trung tâm chính trị, kinh tế của huyện khang trang, sạch đẹp hơn. Cũng có không ít người dân tỏ ra tiếc nuối khi "biểu tượng" của quê hương Kiến Xương đã quá đời quen thuộc nay không còn nữa.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lê, 69 tuổi, ở khu Quang Trung, thị trấn Thanh Nê chia sẻ: Hình ảnh đài liệt sĩ giữa hồ nước đã gắn bó với người dân gần 30 năm qua, nay mất đi khiến cho tôi cũng như nhiều bà con bằng khuâng. Nhưng do công trình này hiện nay không còn là nơi thờ các anh hùng liệt sĩ nữa và nguồn nước của hồ ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng nên tôi ủng hộ việc phá bỏ và cải tạo lại hồ để tạo cảnh quan chung cho khu vực Đền thờ liệt sĩ huyện. Còn ông Nguyễn Văn Tấn, 78 tuổi, ở khu Quang Trung, thị trấn Thanh Nê cho biết: Biểu trưng của đài liệt sĩ là cờ Tổ quốc cuộn tròn sẽ cũng không phải là đẹp về thẩm mỹ; song nó đã tồn tại một thời gian dài nên ngoài là nơi tâm linh thờ các anh hùng liệt sĩ, nó đã trở thành một phần nét văn hóa của người dân Kiến Xương. Nay công trình này không còn nữa, điều nhất dẫn tiếc nuối là không tránh khỏi.

Lý do phá dỡ đài liệt sĩ

Việc hạ giải toàn bộ phần tượng đài cũ và cải tạo, nâng cấp khu vực hồ trước của Đền thờ liệt sĩ huyện đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương bàn và kết luận nhất trí sau khi họp nghe UBND huyện báo cáo chủ trương thực hiện dự án ngày 4/8/2017. Ông Nguyễn Cao Song, Bí thư Huyện ủy Kiến Xương cho biết: Về lĩnh vực tâm linh, hiện nay huyện đã có Đền thờ liệt sĩ khang trang để thờ cúng hơn 7.000 anh hùng liệt sĩ trong toàn huyện, đài liệt sĩ cũ không còn là nơi thờ cúng liệt sĩ nữa. Biểu trưng của đài liệt sĩ là cờ cuộn không đẹp, thêm vào đó, tượng anh bộ đội cầm súng hướng mũi súng vào trụ sở công an và nơi dân cư đi lại đồng đúc từ lâu nhiều người cho là phản cảm. Công trình đã có niên đại gần 30 năm có hiện tượng xuống cấp, không bảo đảm an toàn. Nhìn tổng thể khu vực Đền thờ liệt sĩ huyện, đài liệt sĩ nằm phía trước không phù hợp, phá vỡ không gian kiến trúc của Đền thờ. Vì vậy, sau khi nghe UBND huyện xin chủ trương và góp ý của các chuyên gia, cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Thường vụ Huyện ủy nhất trí chủ trương hạ giải toàn bộ phần tượng đài cũ.

Ông Bùi Đức Hạnh, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thời gian qua, rất nhiều cử tri kiến nghị việc hồ trung tâm bị bồi lắng và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm mất mỹ quan và ảnh hưởng đến công trình Đền

thờ liệt sĩ huyện nên UBND huyện chủ trương cho cải tạo, trả lại vẻ đẹp và bảo đảm vệ sinh môi trường. Việc nạo vét và quy hoạch lại hồ sẽ tác động đến sự an toàn của đài liệt sĩ cũ. Công trình này được xây dựng từ đầu năm 90 của thế kỷ XX nay đã xuống cấp và không còn là nơi thờ cúng các anh hùng liệt sĩ nữa. Việc phá dỡ đài liệt sĩ là cần thiết để quy hoạch, cải tạo, nâng cấp khu vực hồ trước của Đền thờ liệt sĩ huyện, tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, thực sự là điểm nhấn của trung tâm huyện.

Trả lời hoài nghi của dư luận về việc lấp hồ bán đất, ông Phạm Nguyễn Tiêu, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kiến Xương cho biết: Hiện trạng hồ trước khi cải tạo, nâng cấp có diện tích 8.900m², sau cải tạo hồ có tổng diện tích 9.000m² được mở rộng về phía Trường THPT Nguyễn Du và Trung tâm Văn hóa thể thao huyện; bờ hồ phía tiếp giáp quốc lộ 39B và quốc lộ 37B được giữ nguyên. Toàn bộ mái bờ hồ được kè đá, xung quanh hồ lắp đặt lan can inox, làm môi trường và đường dạo quanh bờ hồ, quy hoạch bốn cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng và xây dựng rãnh thoát nước bảo đảm phục vụ sản xuất và chống ô nhiễm môi trường cho hồ. Tổng dự toán công trình gần 17,3 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng tháng 11/2018.

KNÁC QUẢN



Toàn bộ công trình đài liệt sĩ huyện Kiến Xương đã được hạ giải ngày 8/11/2017.

Sinh ra và lớn lên tại xã Đông Lâm (Tiền Hải), ngay từ khi còn nhỏ, thiếu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Đỗ Ngọc Anh luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ cố gắng học tập. 5 năm học liền, em đều đạt học sinh giỏi cấp huyện. Việc học tập đang thuận lợi, đầu năm 2012 một biến cố lớn đã đến với gia đình em. Trong một lần sử dụng máy xe còi tại xưởng của gia đình, bố em bị tai nạn lao động dẫn đến chấn thương sọ não phải điều trị thời gian dài, tổn kém kinh phí. Từ đó, sức khỏe của bố em yếu đi, không còn là chỗ dựa cho gia đình. Thương con, không để con dứt gánh học tập, năm 2014 gia đình đã gửi em và em trai vào Làng trẻ em SOS. Những ngày đầu xa nhà, xa gia đình khiến Ngọc Anh cảm thấy bơ vơ, em lấy sách vở làm bạn. Nhận thức được những khó khăn của gia đình, thay vì mặc

ĐỖ NGỌC ANH Vượt khó học giỏi

Không may mắn như các bạn cùng trang lứa, khi đang học lớp 5, bố em bị tai nạn lao động phải nằm một chỗ. Minh mẹ em vừa chăm sóc bố vừa chăm sóc bà nội già yếu nên hai chị em phải gửi vào Làng trẻ em SOS của tỉnh. Vượt lên khó khăn, Đỗ Ngọc Anh luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập. Từ lớp 1 đến lớp 8 em luôn đạt học sinh giỏi. Năm học 2015 - 2016 em đạt giải ba môn Ngữ văn 7 trong kỳ thi khảo sát học sinh giỏi thành phố.

cảm về bản thân, em càng lấy đó làm động lực phấn đấu vươn lên để học tập thật giỏi. Chia sẻ về việc học tập, Ngọc Anh bộc bạch: Trên lớp, em chăm chú nghe giảng, học kỹ các kiến thức trong sách giáo khoa, về nhà làm hết các bài tập cô giao và tìm hiểu thêm một số bài tập nâng cao, bài nào chưa hiểu thì hỏi thầy cô, bạn bè. Ngoài thời

gian học trên lớp, thời gian còn lại em phụ giúp mẹ làm những công việc nhà, việc gì em làm được em đều giúp mẹ. Với em, chỉ cố gắng học thật tốt thì mới không phụ lòng bố mẹ và thầy cô, ước mơ của em là sau này trở thành cô giáo để dạy chữ cho các bạn có hoàn cảnh giống em. Với sự cố gắng vươn lên trong học tập, Ngọc Anh luôn đạt thành tích cao, từ lớp 1 đến

lớp 8 em đều đạt học sinh giỏi cấp huyện và thành phố. Đặc biệt, năm học 2015 - 2016, em đạt giải ba môn Ngữ văn 7 trong kỳ thi khảo sát học sinh giỏi thành phố. Năm học 2016 - 2017, em đạt giải ba cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn". Đó cũng là thành quả chứng minh nghị lực vượt khó trong học tập của em trong

sau những năm qua. Chị Nguyễn Thị Tươi, người mẹ đã nuôi nấng Ngọc Anh và em trai em từ khi chuyển đến Làng trẻ em SOS chia sẻ: Từ khi chuyển vào Làng sinh sống, cháu Ngọc Anh rất ngoan ngoãn, chăm chỉ, tự gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố bệnh nặng nhưng không vì thế mà cháu chán nản việc học hành, trên lớp cháu học giỏi là trò ngoan của thầy cô, về nhà cháu cũng nghe lời mẹ và giúp đỡ các em ở trong Làng.

Thương Ngọc Anh và biết em cố gắng đam mê với môn Toán và môn tiếng Anh, các thầy cô giáo Trường THCS Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) đều tạo điều kiện hỗ trợ em học thêm để nâng cao kiến thức giúp em thực hiện được ước mơ của mình. Cô giáo Hà Thị Hồng Vân, giáo viên chủ nhiệm của Ngọc Anh cho biết: Ngọc Anh là học sinh rất ngoan, luôn tự giác, nỗ lực trong

học tập. Biết em đam mê với môn Toán và môn tiếng Anh nên tôi và các thầy cô đều động viên em và giúp đỡ em, chỉ cho em các phương pháp học thích hợp, hiệu quả nhất, vì vậy

em luôn đạt thành tích học tập xuất sắc qua các năm. Nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập của Đỗ Ngọc Anh là tấm gương để nhiều bạn cùng trang lứa, nhất là những em có hoàn

cảnh khó khăn học tập. Với những nỗ lực, cố gắng, hy vọng một ngày không xa những ước mơ hoài bão của em sẽ sớm trở thành hiện thực.

NGUYỄN CƯỜNG



Đỗ Ngọc Anh với những phần thưởng trong học tập.